

ข่าวดีที่สุด

บทเรียนที่ 4



การตายกับพระคริสต์ในพิธีบัพติศมา

...ฝ่ายฟิลิปก็ลุกขึ้นไป และคูเถติมีชาวเอธิโอเปียคนหนึ่ง เขาเป็นขันที เป็นข้าราชการของพระนางคานดาสีพระราชินีของชาวเอธิโอเปีย และเป็นนายคลังทรัพย์ทั้งหมดของพระราชินีนั้น ได้มานมัสการพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม ขณะที่นั่งรถกลับไป ท่านอ่านหนังสืออิสยาห์ผู้เผยพระวจนะอยู่


ฝ่ายพระวิญญาณตรัสสั่งฟิลิปว่า "จงเข้าไปให้ชิดรถนั้นเถิด" ฟิลิปจึงวิ่งเข้าไปใกล้และได้ยืนท่านอ่านหนังสืออิสยาห์ผู้เผยพระวจนะ จึงถามว่า "ซึ่งท่านอ่านนั้นท่านเข้าใจหรือ?"

ขันทีจึงตอบว่า "ถ้าไม่มีใครอธิบายให้ ที่ไหนจะเข้าใจได้" ท่านจึงเชิญฟิลิปขึ้นนั่งรถกับท่าน พระคัมภีร์ตอนที่ท่านอ่านอยู่นั้น คือ...

"เขาได้นำท่านเหมือนอย่างนำแกะไปฆ่า และเหมือนลูกแกะนั่งอยู่ ต่อหน้าผู้ตัดขนแกะของมันฉันใด ท่านไม่ประกาศของท่านเลยฉันนั้น ในคราวที่ท่านถูกเหยียดลงนั้น ท่านไม่ได้รับความยุติธรรมเสียเลย ใครจะเล่าถึงเชื้อสายของท่านได้ เพราะว่าชีวิตของท่านต้องถูกตัด เสียจากแผ่นดินโลกแล้ว"


ขันทีจึงถามฟิลิปว่า "ผู้เผยพระวจนะได้กล่าวอย่างนั้น เล็งถึงผู้ใด เล็งถึงตัวท่านเองหรือเล็งถึงผู้อื่น บอกข้าพเจ้าเถิด?"

ฝ่ายฟิลิปจึงกล่าวแก่ขันที จากพระคัมภีร์ข้อนั้นชี้แจงถึงข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ ครั้นกำลังเดินทางไปก็มาถึงที่มีน้ำแห่งหนึ่ง ขันทีจึงบอกว่า "นี่แน่ะ มีน้ำ มีอะไรขัดข้องไม่ให้ข้าพเจ้ารับบัพติศมา?"

ขันทีจึงสั่งให้หยุดรถ และคนทั้งสอง ฟิลิปและขันทีก็ลงไปในน้ำ ฟิลิปก็ให้ท่านรับบัพติศมา  กิจการ 8:27-38

คำถาม:

ในข้อความที่ฉันที่อ่านอยู่นั้น และที่ถูกลำบากใจคือใคร? 

ใครช่วยให้ฉันที่ชาวเอธิโอเปียเข้าใจและยอมรับว่าพระเยซูคริสต์คือพระผู้ช่วยให้รอด? 

อะไรเป็นเครื่องหมายที่แสดงความเชื่ออันแท้จริงของฉันที่?



บัพติศมามีความหมายว่า เราได้เข้าส่วนในความตายและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ เราตายต่อชีวิตแห่งความบาป แต่จะเริ่มต้นชีวิตแห่งความบริสุทธิ์และนิรันดร์

ใครจะสามารถประทานชีวิตใหม่เช่นนี้แก่เราได้? 

บัพติศมาเป็นเพียงเครื่องหมายที่บอกว่า บาปของเราถูกชำระล้างแล้ว แท้จริงน้ำที่ใช้ในพิธีบัพติศมา ชำระล้างความบาปของเราไม่ได้ ใน 1 ยอห์น 1:7 กล่าวว่า: "พระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น"

ทำไมพระเจ้าไม่ให้เราต้องไปนรก ถ้าเรามีความเชื่อในพระเยซูคริสต์?

~~✗~~

โคโลสี 2:12 กล่าวว่า "ท่านได้ถูกฝังไว้กับพระคริสต์ในพิธีบัพติศมาแล้ว และในพิธีนั้น ท่านได้ฟื้นขึ้นมาจากตายกับพระองค์ด้วย โดยเชื่อในการกระทำของพระเจ้า ผู้ได้ทรงชুবพระองค์ให้เป็นขึ้นมา"

พิธีบัพติศมา มี 2 ลักษณะ คือ: ฝ่ายร่างกายที่จุ่มลงในน้ำ และฝ่ายจิตวิญญาณคือการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยความเชื่อ พระวิญญาณของพระเจ้าทำให้เรามีส่วนในความตายของพระเยซูคริสต์

ผู้ทำให้เรามีส่วนในพระเยซูคริสต์ คือ ~~✗~~ _____

ข้อท้อใจ:

"นี่แน่: ที่นี่มีน้ำ มีอะไรขาดซึ่งไม่ให้ข้าพเจ้ารับบัพติศมา?"



กิจการ 8:36

การบ้าน

- 1 อธิบายความหมายของ บัพติศมา แก่สมาชิกครอบครัวของคุณ (ความบาปถูกยกเสีย เรากลับมีสัมพันธ์กับพระคริสต์ คือชีวิตเก่าได้ตายลง แต่จะเป็นขึ้นในชีวิตใหม่ที่บริสุทธิ์ และเป็นชีวิตนิรันดร์ในพระองค์)
- 2 เล่าเรื่องของฟิลิปและขันทีให้ครอบครัวของคุณฟัง

ชื่อนักเรียน

กลุ่ม

ทบทวน

(วันที่ และ เลขเซ็นของครูผู้สอน)

จัดพิมพ์โดย: องค์การมิชชั่นในประเทศไทย ๑/1 ถ.ถนอมสงเคราะห์ ต.วัดเกต อ.เมือง ข.เชียงใหม่ โทร.(๐๕๓)๓๒๕๓๓๓ FAX (๐๕๓)๓๐๕๒๗๑

©1993 ลิขสิทธิ์ทั้งภาษาไทยเป็นของ: มิกสอน - ทีมทวีคูณ ๕๘1 ถ. พหลโยธิน อ.เมือง จ.พะเยา 5๘.๐๐๐

copyright ©: text and idea. : Train & Multiply, SEAN, Casilla 61, Vina del Mar, Chile